

TỈNH ỦY ĐỒNG NAI
BAN TUYÊN GIÁO

*

Số 1550 - CV/BTGTU
Về sinh hoạt chuyên đề
về công tác tư tưởng trong nội bộ

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Đồng Nai, ngày 3 tháng 12 năm 2022

Kính gửi: - Các cấp ủy trực thuộc tỉnh,
- Các Ban Cán sự đảng, đảng đoàn, BTV Tỉnh đoàn,
- Các ban đảng và Văn phòng Tỉnh ủy,
- Các sở, ban, ngành tỉnh.

Thực hiện Thông báo kết luận số 17-KL/TU, ngày 21/11/2022 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại Hội nghị giao ban An ninh - Quốc phòng tháng 11/2022, trong đó, giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng và triển khai chuyên đề về công tác tư tưởng trong nội bộ (trong sinh hoạt chi bộ từ tháng 12/2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã xây dựng chuyên đề: “Niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng” (*gửi kèm*).

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy trực thuộc tỉnh; các Ban Cán sự đảng, đảng đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn; các ban đảng và Văn phòng Tỉnh ủy; các sở, ban, ngành tỉnh triển khai sinh hoạt toàn thể cán bộ, đảng viên ở cấp mình, đơn vị mình; báo cáo kết quả về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy **trong tháng 02/2023** để tổng hợp, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy./.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Các đ/c Lãnh đạo Ban,
- Phòng Phòng LLCT-LSD,
- Lưu Phòng HC-TH, KG, VH-VN. (85b)

**K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**



Phạm Tấn Linh

CHUYÊN ĐỀ SINH HOẠT TƯ TƯỞNG
“NIỀM TIN VỮNG CHẮC VÀO SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG
TRONG ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG”

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, đại diện cho lợi ích của toàn thể nhân dân lao động và dân tộc, lấy phục vụ nhân dân là mục tiêu cao nhất, “Mọi đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật và hoạt động của Nhà nước đều vì lợi ích của nhân dân, lấy hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu”¹. Đề Đảng thực sự là “của dân”, “vì dân”, Đảng “phải thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, đấu tranh chống chủ nghĩa cơ hội, chủ nghĩa cá nhân, chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí, thoái hóa... trong nội bộ Đảng và trong toàn bộ hệ thống chính trị”².

1. Kết quả phòng, chống tham nhũng của Đảng thời gian qua

Trong những năm gần đây, công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, đặc biệt là công tác phòng, chống tham nhũng đã được Đảng lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện quyết liệt, kiên trì, đồng bộ, toàn diện, bài bản, ngày càng đi vào chiều sâu, với quyết tâm chính trị rất cao. Dưới sự chỉ đạo sâu sát, cụ thể của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, hoạt động của Ban Chỉ đạo đã có nhiều đổi mới, nền nếp, bài bản, khoa học, quyết liệt và hiệu quả³. Đây là một bước đột phá trong công tác kiểm tra, kỷ luật của Đảng⁴. Từ năm 2012 đến nay, qua công tác thanh tra, kiểm toán, đã xử lý, thu hồi được hơn 975 nghìn tỉ đồng, gần 76 nghìn ha đất,... Công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế được tiến hành một cách kiên trì, kiên quyết, không khoan nhượng, không nương nhẹ, không làm oan, sai; không bỏ lọt tội phạm; rất nghiêm minh, nhưng cũng rất nhân văn, nhân ái, có lý, có tình; hầu hết các đối tượng bị xử lý đều nhận thức rõ sai phạm của mình và tâm phục, khẩu phục, tỏ rõ sự ăn năn, hối cải, xin lỗi Đảng, Nhà nước và nhân dân; có tác dụng cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe, giáo dục, phòng ngừa mạnh mẽ, được dư luận, nhân dân rất đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao; tạo bước đột phá trong công tác phát hiện và xử lý tham nhũng. Đã xử lý

¹ Nguyễn Phú Trọng: “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”, *Tạp chí Cộng sản điện tử*, ngày 16-5-2021. <https://www.tapchicongsan.org.vn/web/guest/media-story/-/asset-publisher/V8hhp4dk31Gf/content/>.

² Nguyễn Phú Trọng: “Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực: Nhìn lại 10 năm qua; định ra phương hướng nhiệm vụ cho thời gian tới”, <https://www.vietnamplus.vn/toan-van-phat-bieu-cua-tong-bi-thu-ve-phong-chong-tham-nhung-tieu-cuc/801297.vnp>, ngày 30/6/2022.

³ Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII đến nay đã thi hành kỷ luật 50 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý (cao hơn gấp 4 lần so với nhiệm kỳ khóa XI và bằng gần một nửa số cán bộ cấp cao bị xử lý của nhiệm kỳ khóa XII), trong đó có 8 Ủy viên Trung ương, nguyên Ủy viên Trung ương, 20 sĩ quan cấp tướng.

⁴ <https://nghean.dcs.vn/vi-vn/tin/toan-van-bai-phat-bieu-cua-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-tai-hoi-nghi-tong-ket-10-nam-cong-tac-phong--chong-tham-nhung--tieu-cuc/277354-500969-13431>

dứt điểm nhiều vụ án lớn, đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, cả những vụ tồn đọng, kéo dài từ nhiều năm trước, với nhiều cán bộ cấp cao bị xử lý hình sự, kể cả Ủy viên Bộ Chính trị, bộ trưởng, thứ trưởng, chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, tướng lĩnh trong lực lượng vũ trang.

Kết quả phát hiện, điều tra và xử lý tham nhũng trong thời gian qua càng chứng tỏ chúng ta đã thực hiện rất nghiêm tư tưởng chỉ đạo và quan điểm: "Nói đi đôi với làm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai, và không chịu sự tác động, sức ép của bất kỳ tổ chức, cá nhân nào". Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần khẳng định: Việc xử lý nghiêm nhiều cán bộ, kể cả cán bộ cấp cao sai phạm, là điều không ai mong muốn, thậm chí rất đau xót, rất đau lòng; nhưng vì sự nghiệp chung, vì sự nghiêm minh về kỷ luật của Đảng, thượng tôn pháp luật của Nhà nước, sự trong sạch, vững mạnh và uy tín của Đảng, Nhà nước và ý nguyện của nhân dân, chúng ta phải làm, và kiên quyết làm. Kỷ luật một vài người để cứu muôn người; và sẽ còn phải tiếp tục làm quyết liệt, mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới theo tinh thần Bác Hồ đã dạy: "Cắt bỏ một vài cành cây sâu mọt để cứu cả cái cây". Đặc biệt, đến nay 63/63 các tỉnh ủy, thành ủy đã thành lập và triển khai hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh, góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở địa phương, cơ sở.

Thực tiễn cho thấy, những kết quả không thể phủ nhận trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam thời gian qua đã góp phần làm cho Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh; giúp cho đội ngũ cán bộ, đảng viên nhất là những người có chức, có quyền "tự soi", "tự sửa", không ngừng tu dưỡng, rèn luyện cả về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống. Điều đó cũng làm cho các tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị ngày càng vững mạnh, hoạt động hiệu quả. Do đó, những luận điệu xuyên tạc, phủ nhận công tác phòng, chống tham nhũng của Việt Nam thời gian qua thể hiện rõ đã tâm chính trị muốn hạ thấp vai trò, uy tín lãnh đạo của Đảng; chia rẽ mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân. Đồng chí Tổng Bí thư đã khẳng định: "Chính nhờ làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, tăng cường quốc phòng, an ninh và đối ngoại, đặc biệt là góp phần lấy lại và củng cố niềm tin của nhân dân, bác bỏ luận điệu sai trái của các thế lực xấu, thù địch, chống đối cho rằng đấu tranh phòng, chống tham nhũng, xử lý cán bộ, đảng viên sai phạm là "đấu đá nội bộ", "phe cánh"⁵.

⁵ <https://vtc.vn/toan-van-phat-bieu-cua-tong-bi-thu-ve-tong-ket-10-nam-phong-chong-tham-nhung-ar685072.html>.

2. Kết quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Đồng Nai

Trong những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành nhiều văn bản về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để cụ thể hóa, chỉ đạo các cấp, các ngành thuộc tỉnh triển khai thực hiện, theo đó, các cấp ủy và tổ chức đảng các cấp, chính quyền địa phương và các ngành, các cơ quan, đơn vị đã tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả, đề ra những nhiệm vụ, giải pháp về phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực theo quy định của pháp luật.

Trong công tác phát hiện, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp ủy tập trung chỉ đạo kiểm tra, làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với các vụ việc có dấu hiệu liên quan tham nhũng, tiêu cực; đồng thời chỉ đạo kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm để xử lý đối với người đứng đầu để xảy ra tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan, đơn vị do mình trực tiếp lãnh đạo, quản lý. Qua công tác phối hợp, các cơ quan chức năng đã thực hiện nhiều biện pháp quyết liệt về thu hồi tài sản do hành vi tham nhũng gây ra. Trong năm 2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai đã thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Đồng Nai. Sau khi tổ chức các phiên họp, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Đồng Nai đã ban hành danh mục các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; hiện đang tiếp tục xây dựng kế hoạch phân công trách nhiệm và thời gian thực hiện các vụ án, vụ việc Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo⁶.

Từ các kết quả nêu trên có thể nhận thấy, tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh đã từng bước được xử lý kịp thời, góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng và chính quyền địa phương. Theo kết quả điều tra dư luận xã hội do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiến hành gần đây; đa số ý kiến của người dân trong tỉnh (83%) bày tỏ tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương trong việc kiểm soát, ngăn chặn và đẩy lùi tệ quan liêu, tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Điều này thể hiện những kết quả, thành công lớn trong công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua.

⁶ Qua 3 năm (2020-2022), Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với 22 tổ chức đảng, 13 đồng chí tỉnh ủy viên, 2 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong việc chấp hành các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với hơn 40 tổ chức đảng và 100 đảng viên về thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Ngành kiểm tra của tỉnh đã thực hiện kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với hơn 7.000 tổ chức đảng và gần 50.000 đảng viên

3. Giải pháp nhằm sớm phát hiện và ngăn ngừa những hành vi tham nhũng, tiêu cực ở Đồng Nai

- *Một là*, các cấp ủy đảng, đảng viên, cần nhận thức công tác giáo dục chính trị, tư tưởng phải đi trước, hoặc được thực hiện song song với mọi hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo. Có trách nhiệm phối hợp xây dựng kế hoạch cụ thể về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng để đưa vào chương trình công tác của đơn vị. Đồng thời, cần quan tâm nâng cao hơn nữa chất lượng các lớp bồi dưỡng chính trị, nghiệp vụ chuyên môn, ngoại ngữ cho cán bộ, đảng viên.

- *Hai là*, các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường quản lý cán bộ, đảng viên cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Trọng tâm là thực hiện trách nhiệm nêu gương, tập trung ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đối với cán bộ, đảng viên, đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

- *Ba là*, đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục làm cho mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân nhận thức đúng đắn yêu cầu bức thiết của cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, hành vi cấu kết để trục lợi bất chính kiểu “lợi ích nhóm”, “sân sau”; từ đó nâng cao trách nhiệm, củng cố quyết tâm, phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng, xây dựng và thực hiện những biện pháp hữu hiệu trong đấu tranh phòng, chống “lợi ích nhóm”, tiêu cực.

- *Bốn là*, lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên đối với công tác kiểm tra, giám sát việc thực thi quyền lực của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Tăng cường kiểm tra, thanh tra, rà soát các vụ việc ở những lĩnh vực dễ xảy ra tình trạng cấu kết, lợi ích nhóm như: đấu thầu, đầu tư dự án, đất đai... Khi phát hiện sai phạm phải xử lý thật nghiêm khắc để giáo dục răn đe. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc công khai, minh bạch trong tổ chức và hoạt động của các cơ quan, đơn vị; công khai, minh bạch trong thực hiện thủ tục hành chính, chủ trương đầu tư, kêu gọi đầu tư dự án.

- *Năm là*, phát huy vai trò nòng cốt và sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, kịp thời, hiệu quả của các cơ quan chức năng trong phòng, chống tham nhũng; xác định kiểm soát quyền lực và thực hành liêm chính trước hết phải được tiến hành có hiệu quả ngay trong các cơ quan làm công tác phòng, chống tham nhũng.

- *Sáu là*, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới công tác cán bộ theo hướng ngày càng dân chủ, công tâm, khách quan, công khai, minh bạch hơn; đúng nguyên tắc, đúng quy trình, bảo đảm sự lãnh đạo chặt chẽ của Đảng theo Quy

định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; kiên quyết không xảy ra tình trạng chạy chức, chạy quyền, cục bộ, địa phương, “thân quen”, “cánh hầu”, lợi ích nhóm.

- *Bây là*, lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác giám sát của các cơ quan dân cử, phát huy hơn nữa vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên, báo chí và Nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực như đồng chí Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã khẳng định: “Chúng ta phải biến hàng vạn, hàng triệu con mắt, lỗ tai cảnh giác của quần chúng thành những ngọn đèn pha soi sáng khắp mọi nơi, làm cho tặc tham ô, lãng phí, quan liêu không có chỗ ẩn nấp như Bác Hồ đã dạy”.

Những bước tiến mới trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng của Việt Nam cũng như của tỉnh Đồng Nai thời gian qua là kết quả của sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ của Đảng; sự vào cuộc đồng bộ, có trách nhiệm của các cơ quan, ban ngành, địa phương; sự tham gia tích cực của các tổ chức chính trị - xã hội và sự ủng hộ của đông đảo quần chúng nhân dân. Những kết quả đó chính là điều kiện, tiền đề để toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đồng Nai tiếp tục vượt qua những khó khăn, thử thách, từng bước thực hiện thành công những mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh (khóa XI) đã đề ra và thực hiện thành công khát vọng xây dựng Đồng Nai trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh góp phần xây dựng Việt Nam sớm trở thành quốc gia phồn vinh, hạnh phúc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam./.